

Vinamilk tiếp tục hỗ trợ người dân sau bão lũ

15:10 25/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Bão lũ đã đi qua nhưng để lại những thiệt hại nặng nề với người dân. Tại nhiều địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống đang được cấp thiết thực hiện, nhiều nguồn lực đã được huy động tối đa.



Vinamilk ưu tiên hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các em học sinh. Tiếp nối, công ty cũng đang thực hiện thêm chương trình "vượt thiên tai, tiếp bước tương lai" cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



Vừa qua, cơn bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông 30 năm qua và mạnh nhất trên đất

liên Việt Nam 70 năm qua. Bão cường độ rất mạnh, tốc độ rất lớn, phạm vi rộng, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, thời gian kéo dài, sức tàn phá mạnh và ảnh hưởng nặng nề hầu hết miền Bắc. Trong ảnh là TP. Yên Bái tan hoang sau bão lũ.



Chung tay cùng lời kêu gọi của Chính phủ và người dân cả nước, hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng (trị giá tương đương gần 3 tỷ đồng) đã được Vinamilk hỗ trợ đến người dân tại 11 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ gồm: Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai.



Cơn bão ập đến ngay trong thời điểm năm học mới bắt đầu. Gần 1 tuần sau khi bão lũ đi qua, cô trò Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Minh Tân, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) mới có thể trở lại lớp học. Có thể thấy dấu tích của nước lũ vẫn còn hằn đậm trên tường trường lớp. Trường đã bị ngập đến gần 3m, lên đến tầng 1.



Vinamilk ưu tiên hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các em học sinh. Tiếp nối, công ty cũng đang thực hiện thêm chương trình "vượt thiên tai, tiếp bước tương lai" cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dự kiến, có thêm 3 tỷ đồng giá trị sản phẩm dinh dưỡng được ủng hộ bởi cộng đồng và cán bộ công nhân viên Vinamilk; và đối ứng thêm 3 tỷ đồng sản phẩm từ Vinamilk đóng góp thêm. Tất cả tiếp tục được trao cho trẻ em, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ.



Vinamilk đem sữa, nước uống đến tận tay người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lũ.



Ngoài ra, các y bác sĩ, dược sĩ của Phòng khám đa khoa An Khang (Vinamilk) tại TP. HCM cũng đã cùng nhau chuẩn bị 600 túi thuốc gia đình để gửi đến bà con các tỉnh miền Bắc; Hà Giang, Tuyên Quang... Túi thuốc gồm các loại thuốc cơ bản cần thiết, được kèm theo tờ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để người dân sử dụng.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vinamilk-tiep-tuc-ho-tro-nguoi-dan-sau-bao-lu-htt>